

# สำเนาฉบับ

ส่งที่ส่งมาด้วย ๑

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๕/๑๑๕๑

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด  
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
สำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๓.๒/๘๑๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย  
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ขอรื้อแนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ  
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๖  
กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การแก้ไขปัญหา  
หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการฯ อาจพิจารณาขอหมายให้หัวหน้าส่วนราชการฯ พิจารณาทบทวน  
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งให้สำนักงานประมาณพิจารณาเห็นชอบการปรับ  
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  
โดยมีประเด็นหรือ ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. ในการพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด  
และกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
แบบบูรณาการ กรณีเฉพาะเรื่องการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ตามนัยมติ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ควรจะนำเสนอนายกรัฐมนตรี  
หรือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่กำกับดูแลแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
แบบบูรณาการ เพื่อมีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณีงบประมาณจังหวัด) หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

/ของจังหวัด...

ของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติของกลุ่มจังหวัด (กรณีงบประมาณกลุ่มจังหวัด) พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว ซึ่งจะมีความเหมาะสมหรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

๒. ในการพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ กรณีเฉพาะเรื่องการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดยนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่กำกับดูแลแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ว่าราชการจังหวัด) พิจารณาทบทวนแล้ว จะต้องดำเนินการ ตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ต่อไปหรือไม่ อย่างไร  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ เรื่อง การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนัยข้อ ๓.๖ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กำหนดให้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การแก้ไข ปัญหา หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น อาจพิจารณามอบหมาย ให้หัวหน้าส่วนราชการฯ พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งให้ สำนักงานงบประมาณพิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการนั้น อยู่ในการกำกับดูแลของ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะที่ ๖ โดยมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำกับดูแล เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการส่งเสริม การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จึงต้องนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

/ในฐานะ...

ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะที่ ๖

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของแต่ละคณะนั้นจะมีหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อพิจารณาแผนงานบูรณาการ  
ในภาพรวม ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักของแผนบูรณาการ  
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ดังนั้น จึงควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก  
ที่จะเป็นผู้ดำเนินการเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงาน  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคำสั่ง  
นายกรัฐมนตรี ที่ ๓๓๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะ  
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. สำหรับประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด  
(ฉบับที่ ๒) นั้น เป็นการออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณ  
กลุ่มจังหวัดโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของประกาศดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ใช้บังคับเฉพาะ  
กับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามที่  
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เสนอ ซึ่งเป็นคนละส่วน  
กับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๘  
กันยายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาณุ จันท์เจียวใจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๓๔


